

Số: 1764 /UBND-BC

Đức Thọ, ngày 6 tháng 7 năm 2018

TỔNG HỢP

Trả lời ý kiến cử tri tại Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XIX

Thực hiện Công văn số 49/TT- HĐND ngày 26/6/2018 của Thường trực HĐND huyện về việc trả lời ý kiến cử tri tại Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa 19. Sau khi phân công các phòng, ban, ngành phụ trách rà soát, UBND huyện tổng hợp trả lời như sau:

I. Lĩnh vực Kinh tế - Hạ tầng:

Câu hỏi 1. Đề nghị huyện xây dựng đường điện chiếu sáng tuyến đường từ Cầu Thọ Tường ra cơ quan Quân sự huyện (Cử tri Thị Trấn - Bùi Xá)?

Trả lời: Tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai từ cầu đường bộ Thọ Tường ra Huyện đội dài 2,2km được đầu tư năm 2010. Quá trình xây dựng không có hệ thống đèn chiếu sáng. Lý do, suất đầu tư cho 1 km đường điện chiếu sáng đô thị lớn, trong lúc đó thu ngân sách trên địa bàn huyện cần chi vào các hạng mục thiết yếu do đó chưa có kinh phí để thực hiện. Tiếp thu ý kiến của cử tri, thời gian tới UBND huyện xem xét cân đối vốn để thực hiện.

Câu hỏi 2. Đề nghị huyện có giải pháp nâng cấp tuyến đường vào Ga Yên Trung (Cử tri Thị Trấn - Bùi Xá)?

Trả lời: Tuyến đường từ đường Yên Trung vào ga do cung đường sắt Vinh - Đồng Hới quản lý, do đó việc đầu tư, nâng cấp sửa chữa do cung đường sắt đảm nhiệm. Tiếp thu ý kiến của cử tri, thời gian tới UBND huyện sẽ có ý kiến với ngành đường sắt để xem xét đầu tư, nâng cấp tuyến đường này.

Câu hỏi 3. Đề nghị nhà nước cấp ngân sách hỗ trợ cho các đối tượng đã làm nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ của Thủ tướng Chính phủ (cử tri xã Đức Nhân, Đức Đồng).

Trả lời: Chính sách của Nhà nước hỗ trợ làm nhà ở cho người có công theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện đã và đang thực hiện. Từ khi thực hiện đến nay tỉnh mới cấp ứng cho huyện Đức Thọ 2 đợt với số tiền là 10.600 triệu, số tiền còn là 740 triệu đến nay tỉnh đang giao cho Sở Xây dựng phối hợp với các sở có liên quan rà soát, đề xuất với tỉnh để cấp phân kinh phí còn lại cho các huyện. Khi có kinh phí được cấp, huyện sẽ cấp cho các địa phương có các hộ đã làm xong, trong đó có 2 xã Đức Nhân và Đức Đồng.

Câu hỏi 4. Thôn Vĩnh Yên, xã Đức Lạng có hệ thống đường điện trước công tơ vào một số hộ dân cột điện còn tạm bợ, xuống cấp đề nghị huyện có ý kiến với Chi nhánh điện lực Đức Thọ kiểm tra, xử lý.

Trả lời: Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND huyện sẽ có ý kiến chỉ đạo đối với điện lực, kết quả thực hiện sẽ báo cáo cử tri tại hội nghị TXCT trước kỳ họp cuối năm 2018.

II. Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường:

Câu hỏi 1 : Đề nghị huyện có giải pháp xử lý tình trạng gây ô nhiễm môi trường của trại lợn bà Liên, trại lợn anh Hòa, lò giết mổ tập trung (Cử tri xã Trung Lễ, Đức Đông, Bùi Xá)

Trả lời: Đối với trại lợn bà Liên nay đã chuyển giao cho con trai là ông Nguyễn Hồng Hà quản lý. Nước thải chăn nuôi phát sinh từ hoạt động vệ sinh chuồng trại được thu gom vào hầm biogas và chảy sang 2 hồ lắng, sau đó chảy qua bể khử trùng bằng vôi trước khi thải ra kênh Cầu Đồi; cơ sở đã có giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, giấy phép khai thác sử dụng nước mặt của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh. Tuy nhiên, cơ sở gần khu dân cư vẫn còn mùi hôi thối ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Đối với trại lợn anh Hòa đã thực hiện việc cho người khác thuê lại để chăn nuôi nhưng chưa làm các thủ tục về đất đai, vẫn còn mùi hôi thối, nước thải chăn nuôi chưa được xử lý đảm bảo.

Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ phối hợp với Công an huyện, UBND các xã thành lập đoàn kiểm tra về công tác bảo vệ môi trường tại các trại chăn nuôi tập trung, lò giết mổ trên địa bàn huyện. Đồng thời, UBND huyện sẽ mời Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra Sở, cảnh sát môi trường tỉnh phối hợp cùng đoàn kiểm tra để có giải pháp xử lý triệt để tình trạng gây ô nhiễm của các trại lợn, lò giết mổ, yêu cầu các cơ sở hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục về môi trường, đồng thời xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật đối với các cơ sở gây ô nhiễm môi trường.

Câu hỏi 2: Đề nghị huyện có sự quan tâm và đầu tư hơn nữa trong việc tăng công suất hoạt động của lò đốt rác tại bãi rác Phụng Thành (xã Đức Hòa), sớm có giải pháp xử lý đồng bộ để tiến hành thu gom, xử lý rác thải cho tất cả các địa phương trong toàn huyện (Cử tri xã Đức Lâm, Đức Thủy, Trung Lễ, Bùi Xá).

Trả lời: Bãi rác Phụng Thành đã hình thành từ năm 1990 do HTX DV môi trường Thị trấn quản lý, xử lý rác thải cho thị trấn và một số xã lân cận. Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, để bảo đảm đạt tiêu chí 17 về môi trường, UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn thành lập và chuyển đổi hình thức hoạt động của các HTX DV môi trường, đồng thời cho 28 xã thị trấn vận chuyển rác thải sinh hoạt tập kết tại bãi rác Phụng Thành để xử lý. Cùng với sự phát triển kinh tế của huyện, lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn huyện tăng cao (khoảng 52,5 tấn/ngày) gây áp lực lớn lên bãi rác Phụng Thành.

Trong thời gian từ tháng 3 năm 2018 đến nay, một số người dân xã Đức Hòa, Tùng Ảnh ngăn chặn không cho xe chở rác của các HTX DV môi trường vận chuyển rác vào bãi rác Phụng Thành để xử lý do ô nhiễm môi trường, gây ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân vùng lân cận bãi rác. Trước tình hình đó, UBND huyện đã khẩn trương triển khai các giải pháp khắc phục, xử lý môi trường tại bãi rác với các công việc cụ thể:

- Chỉ đạo các xã hướng dẫn hộ gia đình tự thu gom, phân loại, xử lý đối với các loại rác thải có thể tự xử lý được, không tập kết rác thải tại các điểm công cộng, dọc các trục đường trong thôn xóm.

- Đã ký hợp đồng nguyên tắc với Công ty CP Xây dựng và DVTM Sông La (Công ty Sông La) thực hiện quản lý, vận hành lò đốt rác; phun tiêu độc khử trùng, chế phẩm sinh học để xử lý mùi, phủ bạt, sử dụng vôi bột để cải tạo môi trường hồ nước phía sau bãi rác; tiến hành đầu tư xây dựng các hạng mục hạ tầng bãi rác như: đường vào, sân phơi bê tông, đập ngăn rác. Từ ngày 22/3 đến ngày 30/5/2018, tình trạng ô nhiễm môi trường tại bãi rác Phượng Thành đã được cải thiện đáng kể.

- Ngày 26/5/2018, UBND huyện đã chỉ đạo 04 xã: Tùng Ảnh, Đức Yên, Đức Long, Đức Hòa và Thị trấn Đức Thọ tiếp tục vận chuyển rác vào bãi rác để xử lý bằng phương pháp đốt.

- Đồng thời, UBND huyện đã trình UBND tỉnh đề nghị đầu tư nâng công suất lò đốt rác sinh hoạt từ 1 tấn/giờ như hiện nay lên 3 tấn/giờ để xử lý toàn bộ lượng rác phát sinh hàng ngày trên địa bàn huyện (52,5 tấn/ngày) tại Tờ trình số 1320/TTr-UBND-TN ngày 25/5/2018 và đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Văn bản số 3281/UBND-XD₁ ngày 07/6/2018 về việc thực hiện một số nội dung liên quan đến khu xử lý rác thải sinh hoạt Phượng Thành, huyện Đức Thọ.

Ngày 26/6/2018, UBND tỉnh đã có Văn bản số 3709/UBND-XD₁ về việc quản lý tổng thể chất thải rắn trên địa bàn tỉnh đã giao Công ty CP Tập đoàn T-TECH Việt Nam tổ chức nghiên cứu, khảo sát, thu thập số liệu, đề xuất phương án xây dựng quản lý tổng thể (riêng đối với huyện Đức Thọ, Công ty đã xây dựng phương án, hiện tại, huyện đang rà soát báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/7/2018 theo nội dung của văn bản trên).

- Ngày 03/7/2018, UBND huyện đã phối hợp với Công ty TNHH MTV Chế biến rác thải sinh hoạt Hoàn Sơn tại xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh vận chuyển một phần rác tồn đọng tại bãi Phượng Thành đi xử lý.

Câu hỏi 3: Đề nghị huyện chỉ đạo phòng chuyên môn có giải pháp thực hiện quyết liệt, cụ thể đối với từng xã trong cấp đổi GCNQSD đất để các địa phương sớm hoàn thành việc cấp đổi GCNQSD đất cho nhân dân (Cử tri xã Đức Lâm, Đức Thủy, Trung Lễ, Bùi Xá).

Trả lời: Kết quả thực hiện cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau đo đạc bản đồ trên địa bàn huyện như sau: Tổng số giấy chứng nhận ký được 48.259/50.132 GCN, đạt tỷ lệ 96,26% (Trong đó: Đất ở ký 25.805/27.224 GCN, đạt 94,78%; Đất NN ký 22.454/22.908 GCN đạt 98,02%).

Hiện tại, còn 4.119 hồ sơ chưa được cấp đổi GCNQSD đất trên địa bàn huyện, trong đó:

- 470 hồ sơ phòng đang tiếp tục thẩm định (đất ở: 258 hồ sơ, đất NN: 212 hồ sơ);

- 3.649 hồ sơ còn tồn đọng tại xã, trong đó:

+ 1.415 hồ sơ có thể giải quyết được (đất ở: 1.161 hồ sơ, đất NN: 254 hồ sơ) để xã bổ sung, chỉnh sửa;

+ 2.234 hồ sơ không thể giải quyết được (đất ở: 1.964 hồ sơ, đất NN: 270 hồ sơ) do thiếu thành phần hồ sơ; đơn vị tư vấn đo đạc sai diện tích; đi vắng, không kê khai; đất nhà thờ; tranh chấp, lấn chiếm; chưa hoàn thiện thủ tục chuyển quyền; vướng quy hoạch; tăng diện tích; mất GCN; không phối hợp lập hồ sơ; đất chưa rõ nguồn gốc.

Giải pháp tháo gỡ:

- Đối với các hồ sơ còn thiếu thành phần, không phối hợp, vắng chủ, tranh chấp lấn chiếm đề nghị UBND cấp xã lập biên bản các hồ sơ vướng mắc, chuyển xử lý qua Trung tâm hành chính công cấp huyện và Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất khi đầy đủ hồ sơ theo quy định;

- Đối với các hồ sơ phải thực hiện nghĩa vụ tài chính đề nghị UBND cấp xã tiếp tục thông báo cho người dân kê khai thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định nộp về Phòng Tài nguyên - Môi trường, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện để nhận giấy về phát cho người dân; trường hợp hộ dân không phối hợp thì lập biên bản hộ không phối hợp lưu tại xã và gửi về phòng Tài nguyên - môi trường 01 bản để lưu và thông báo cho người dân trong xã để biết;

- Đối với các hồ sơ quy hoạch đề nghị UBND cấp xã tuyên truyền, hướng dẫn cho các hộ gia đình, cá nhân có đề nghị cấp GCN QSD đất thực hiện thủ tục hợp thức đất ở khi người dân có nhu cầu và nộp tiền sử dụng đất theo quy định. Trong trường hợp, các hộ không có nhu cầu hợp thức đất ở, thì yêu cầu UBND các xã, thị trấn lập danh sách cụ thể để UBND huyện xin ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Câu hỏi 4. Đề nghị huyện tiếp tục có giải pháp quyết liệt, đồng bộ hơn trong việc ngăn chặn, xử lý tình trạng khai thác cát trái phép trên sông thuộc địa bàn huyện Đức Thọ, các vùng giáp ranh (Cử tri Đức Quang, Tùng Ảnh, Đức Vĩnh, Đức Nhân)

Trả lời: Việc khai thác cát trái phép trên sông xảy ra trên cả nước nói chung và của huyện Đức Thọ nói riêng gây bức xúc trong nhân dân; nguyên nhân chủ yếu là do nguồn cung cấp cát nhỏ hơn nhu cầu sử dụng của người dân, mặt khác lợi nhuận cao nên các đối tượng khai thác rất liều lĩnh và khai thác vào những giờ cao điểm (ban đêm và lúc 1 đến 2 giờ sáng); các chế tài xử phạt chưa nghiêm, mức độ xử phạt theo quy định tại Nghị định 33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ về mức xử phạt và khung để áp dụng xử phạt không phù hợp với thực tế nên việc lập biên bản xử phạt của ngành chức năng gặp nhiều khó khăn thực thi nhiệm vụ...

Huyện Đức Thọ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và có Thông báo số 502/TB-UBND ngày 31/3/2017 cho các chủ mỏ cấm khai thác vào ban đêm từ 7 giờ tối cho đến 5 giờ sáng hôm sau, trường hợp nếu có khai thác thì báo qua chính quyền xã để đăng ký số lượng thuyền và thời gian khai thác; UBND huyện đã thành lập đội liên ngành thường trực 24/24 gồm 17 đồng chí: 04 đồng chí lãnh đạo là trưởng, phó phòng, ban UBND huyện; 07 đồng chí Công an huyện; 06 đồng chí BCH Quận sự huyện, được chia làm 02 tổ) duy trì hoạt động 24/24, có hiệu quả; Chỉ đạo các xã có sông Ngàn Sâu, Sông Lam, Sông La chảy qua thành lập tổ công tác của xã tuần tra trực tiếp bắt giữ và xử lý việc khai thác

cát trái phép, ngoài việc xử phạt VPHC ở mức cao nhất, còn tịch thu vĩnh viễn các phương tiện vi phạm như máy nổ, máy đẩy, vôi hút cát.

Kết quả trong 6 tháng đầu năm 2018, Tổ công tác liên ngành huyện đã xử phạt VPHC 30 trường hợp khai thác cát trái phép, nộp ngân sách nhà nước 101 triệu đồng.

Tuy nhiên, việc khai thác cát vẫn còn xảy ra và đối tượng liều lĩnh hơn, phức tạp hơn. Việc đấu tranh đối với khai thác cát trên sông vào ban đêm gặp nhiều khó khăn, phức tạp, kinh phí cấp cho hoạt động của đội liên ngành tuần tra xử lý gặp nhiều khó khăn. Sự vào cuộc của UBND các xã, thị trấn không đồng đều, thiếu trách nhiệm chưa được sự quan tâm chỉ đạo của cấp uỷ chính quyền cơ sở.

Chính quyền các cấp, chủ tịch UBND các xã chịu trách nhiệm quản lý khoáng sản trên địa bàn, duy trì tổ công tác tuần tra xử lý theo địa giới hành chính mình quản lý đồng thời phối hợp với tổ công tác liên ngành của huyện xử lý việc khai thác cát trái phép, bên cạnh đó tuyên truyền, vận động con em địa phương mình có phương tiện khai thác cát trái phép chuyển đổi nghề nghiệp khác.

Phối hợp với các cơ quan, địa phương triển khai việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật về Luật Khoáng sản, các pháp luật khác có liên quan; trích sao một số quy định của pháp luật trong quản lý khoáng sản, các văn bản liên quan về xử phạt khai thác khoáng sản trái phép, in phát hành tờ rơi giao UBND các xã, thị trấn phát đến tận nhân dân và các hộ kinh doanh, khai thác cát, sỏi.

Bên cạnh đó, UBND huyện sẽ chỉ đạo, nghiêm cấm việc khai thác khoáng sản trái phép, đặc biệt là khai thác cát trái phép không nằm trong quy hoạch và chưa được cấp thẩm quyền cho phép. Đội liên ngành huyện thường trực 24/24, tiếp tục duy trì hoạt động có hiệu quả, bắt giữ và xử lý việc khai thác cát trái phép; đồng thời hỗ trợ lực lượng cho các địa phương trong công tác tuần tra, kiểm tra, xử lý.

Hiện nay, UBND tỉnh đang dự thảo ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác liên huyện để đấu tranh, phòng chống khai thác cát, sỏi trái phép khu vực giáp ranh giữa 03 huyện Đức Thọ, Hương Sơn, Vũ Quang.

Câu hỏi 5. Đề nghị huyện có giải pháp để đánh giá chất lượng và phối hợp với các huyện bạn để ngăn chặn việc xả thải trực tiếp vào nguồn nước hồ Khe Lang và Đập Phụ, vì đây là nguồn nước phục vụ chủ yếu cho nhân dân Đức Dũng nhưng hiện nay bị ô nhiễm nặng. (Cử tri Đức Dũng)

Trả lời: Hiện nay, gần khu vực hồ Khe Lang có 03 trại lợn của gia đình ông Nguyễn Văn Định, Phạm Đức Quang, Phạm Văn Huynh và 01 trại bò sữa. Theo báo cáo của xã Đức Dũng, các trại chăn nuôi này không xả thải trực tiếp ra hồ Khe Lang, nước thải chăn nuôi được sử dụng qua bể biogas, hồ sinh học và sử dụng tuần hoàn trong khuôn viên trại. Tuy nhiên, qua kiểm tra, vào mùa mưa lớn, nước thải chăn nuôi từ 03 trại lợn tại hồ sinh học bị trào ra ngoài chảy theo khe ra hồ Khe Lang. UBND huyện đã yêu cầu chủ cơ sở đào mương thoát nước mưa riêng để không chảy vào khu xử lý.

Để khắc phục tình trạng trên, UBND huyện sẽ chủ trì, phối hợp với Công an huyện, UBND xã Đức Dũng tiến hành kiểm tra, yêu cầu các chủ cơ sở khắc phục, cải tạo lại bể biogas, hồ sinh học để đảm bảo việc nước thải không bị trào

ra ngoài khi có mưa lớn. Nếu không thực hiện, UBND huyện sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, UBND huyện sẽ liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường, phối hợp với đơn vị có đủ chức năng tiến hành lấy mẫu, phân tích, đánh giá chất lượng nước tại đập Khe Lang; chỉ đạo UBND các xã trong lưu vực hồ Khe Lang rà soát, kiểm tra, giám sát việc chấp hành luật bảo vệ môi trường tại các cơ sở, các hộ chăn nuôi trên địa bàn xã;

Bên cạnh đó, phía địa giới hành chính huyện Can Lộc cũng có các hộ chăn nuôi lợn quy mô trang trại; huyện Đức Thọ sẽ phối hợp với huyện Can Lộc trong việc kiểm tra, giám sát, phát hiện các trường hợp xả thải gây ô nhiễm môi trường vào hồ Khe Lang và Đập Phụ và xử phạt vi phạm hành chính ở mức cao nhất theo quy định.

Câu hỏi 6: Đề nghị huyện quan tâm công tác quy hoạch nghĩa trang của các xã, thị trấn. hiện nay nghĩa trang của Bùi Xá gây ô nhiễm nặng cho bà con nhân dân xã Trung Lễ (cử tri Trung Lễ)

Trả lời: Nội dung này UBND huyện giao phòng Tài nguyên - MT chủ trì phối hợp với các phòng, ban, ngành liên quan kiểm tra trả lời trực tiếp với cử tri xã Trung Lễ trong thời gian tới.

4. Lĩnh vực Nông nghiệp - PTNT:

Câu hỏi 1. Đề nghị huyện quan tâm chỉ đạo xử lý rác thải, bèo tây trên kênh Nhà Lê đoạn từ Đức Thủy đến Thái Yên (cử tri xã Đức Thủy)

Trả lời: Hàng năm vào trước mỗi vụ sản xuất nông nghiệp (vụ Xuân, vụ Hè Thu) UBND huyện đều có chỉ đạo các địa phương, đơn vị tổ chức ra quân nạo vét, khơi thông dòng chảy trên các trục kênh chính và hệ thống kênh mương thủy lợi nội đồng nhằm phục vụ sản xuất cũng như dân sinh, nhánh kênh Nhà Lê đoạn chảy qua xã Đức Thủy đến Thái Yên luôn là đoạn bồi tụ đất, cát và tập trung nhiều bèo tây, rác thải vì đây là nhánh kênh đổ về kênh chính Nhà Lê nước chảy chậm và có nhiều cây cối trên bờ kênh gây đổ xuống, cùng với sự vớt rác bừa bãi của nhiều hộ dân thiếu ý thức dọc hai bên bờ kênh nên bèo tây có điều kiện phát triển mạnh gây cản trở dòng chảy.

Tháng 8 năm 2017, UBND huyện đã tổ chức mời Công ty TNHH MTV thủy lợi Bắc Hà Tĩnh là đơn vị cung cấp nước tạo nguồn cho các trạm bơm điện nhỏ lẻ các xã nằm trên tuyến kênh cùng với 8 xã liên quan làm việc tại huyện. Qua đó đã thống nhất hàng năm các địa phương tổ chức nạo vét, xử lý bèo, cỏ rác trên kênh trước khi sản xuất vụ Xuân, phía Công ty hỗ trợ một phần kinh phí xử lý bèo sau khi trục vớt với số tiền 51,4 triệu đồng, cụ thể Đức Thủy 13,1 triệu đồng, Thái Yên 9,1 triệu đồng, Đại Thanh (Đức Thanh) 10,1 triệu đồng, Trung Lễ 11 triệu đồng, Đại Phúc (Bùi Xá) 8,1 triệu đồng.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, thời gian tới UBND sẽ tiếp tục có cuộc làm việc với Công ty TNHH MTV thủy lợi Bắc Hà Tĩnh và các xã Đức Thủy, Đức Thanh, Thái Yên, Trung Lễ, Bùi Xá để ra quân nạo vét, xử lý rác thải, bèo tây trên tuyến kênh Nhà Lê từ Đức Thủy đến Thái Yên.

Câu hỏi 2. Đề nghị huyện hỗ trợ việc khơi thông lòng hói đi qua địa phận các xã Đức Yên - Thị Trấn (Cử tri Đức Yên).

Trả lời: Công tác nạo vét, khơi thông dòng chảy là việc làm thường xuyên, liên tục hàng năm của các địa phương có kênh đi qua. Đây là nội dung chính hàng năm nằm trong chương trình toàn dân trên toàn huyện tổ chức ra quân làm giao thông, thủy lợi, nạo vét khơi thông và sửa chữa hệ thống kênh mương nội đồng phục vụ sản xuất, các địa phương phải tự tổ chức thực hiện trên địa phận mình quản lý.

Tuyến kênh tiêu úng từ Tùng Ảnh - Thị trấn - Đức Yên đã được kiên cố 4 tuyến chính với chiều dài 16 km, kinh phí đầu tư hơn 40 tỷ đồng. Hiện nay, đang trong giai đoạn bảo hành để bàn giao về địa phương quản lý. Trong quá trình bảo hành nếu tuyến nằm trong dự án mà chưa nạo vét, thanh thải dòng chảy thì các địa phương kiến nghị đơn vị thi công thực hiện nạo vét lòng kênh trước khi bàn giao địa phương. Các tuyến kênh tiêu úng sau khi đã bàn giao về địa phương quản lý thì hàng năm địa phương phải tổ chức ra quân để tổ chức nạo vét, khơi thông dòng chảy.

5. Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo:

Câu hỏi 1. Đề nghị huyện có lộ trình và tổ chức thi điểm mô hình tự chủ tài chính trong các trường học, có các phương án cụ thể, căn cơ trong việc sáp nhập một số trường học trên địa bàn huyện (Cử tri các xã).

Trả lời: Việc sắp xếp lại các trường học trên địa bàn tỉnh, cần thực hiện theo đúng quan điểm đã nêu trong Nghị quyết 19 – NQ/TW, ngày 25/10/2017 và Kế hoạch số 178/KH-UBND, ngày 04/6/2018, cụ thể là: Rà soát, sắp xếp, điều chỉnh lại quy mô lớp học một cách hợp lý; thu gọn lại các điểm trường trên nguyên tắc thuận lợi cho người dân và phù hợp với điều kiện thực tế của vùng, miền, địa phương. Triển khai phương án phù hợp để tổ chức trường liên cấp tại các xã có trường quy mô nhỏ dưới 10 lớp; những trường đang có quy mô từ 10 lớp trở lên và nêu khi nhập phải học tại nhiều điểm trường (3 điểm trở lên) thì không nhập.

- Những địa phương sắp tới có phương án nhập xã nên khuyến khích phương án nhập các trường dưới 10 lớp trong cùng cấp. Để đảm bảo chất lượng giáo dục, thuận lợi cho công tác quản lý và tổ chức các hoạt động theo hướng mỗi trường không quá 2 điểm trường (theo quan điểm thu gọn các điểm trường của Nghị quyết 19, Kế hoạch 178);

- Theo phân cấp, việc sáp nhập các trường THPT có quy mô quá nhỏ UBND tỉnh đang xây dựng kế hoạch. Còn việc sáp nhập các trường TH, THCS và MN do UBND cấp huyện xây dựng trên cơ sở yêu cầu chung của tỉnh, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế, xã hội của địa phương và khảo sát cụ thể để lấy ý kiến đề xuất từ cơ sở.

Để có đầy đủ cơ sở, kế hoạch sáp nhập trường, sau khi tỉnh ban hành Đề án phát triển giáo dục chính thức, huyện ban hành đề án sáp nhập xã chính thức. Nếu theo phương án Đức Thọ còn lại 13 xã, thị trấn thì từ nay đến năm 2025, Đức Thọ sẽ giảm từ 7 đến 14 trường (số trường cụ thể cần phải dựa vào Đề án của tỉnh ban hành để xác định).

Câu hỏi 2. Đề nghị huyện làm rõ vai trò, trách nhiệm của phòng GD - ĐT trong việc quản lý dạy thêm - học thêm. Hiện nay vào dịp hè việc tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, sinh hoạt hè cho thanh, thiếu niên gặp rất nhiều khó

khăn, nguyên nhân do các em đều bận tham gia học thêm (Cử tri cụm Trường Sơn, Liên Minh, Đức Tùng, Đức Châu).

Trả lời: Thông tư số 17/2012/TT - BGDDT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Điều 18 quy định Trách nhiệm của Phòng Giáo dục và Đào tạo:

1. Cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm nếu được Ủy ban nhân dân cấp huyện uỷ quyền.

2. Thực hiện việc quản lý dạy thêm, học thêm trong nhà trường và ngoài nhà trường của tổ chức, cá nhân theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân cấp huyện về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn.

3. Phổ biến, chỉ đạo các trường, các tổ chức và cá nhân liên quan thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm.

4. Tổ chức hoặc phối hợp với các ban ngành liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra nội dung dạy thêm, học thêm; phát hiện và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm.

5. Tổng hợp kết quả thực hiện dạy thêm, học thêm báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện và Sở Giáo dục và Đào tạo khi kết thúc năm học hoặc báo cáo theo yêu cầu đột xuất.

a. Công tác quản lý dạy thêm, học thêm của phòng GDĐT

Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn quản lý công tác dạy thêm, học thêm của Bộ GDĐT, của UBND tỉnh:

Thông tư số 17/2012/TT - BGDDT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Quyết định số 2942/QĐ - UBND ngày 10 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh;

Hàng năm Phòng GDĐT đều ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện công tác dạy thêm học thêm trên địa bàn:

Năm học 2017-2018 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Thọ ban hành Công văn 249/PGDDT- THCS ngày 18/9/2017 về việc hướng dẫn thực hiện quy định dạy thêm, học thêm năm học 2017-2018;

- Tổng số trường học được phòng GDĐT cấp phép dạy thêm học thêm trong năm học 2017-2018: 10 trường THCS.

- Các cơ sở giáo dục khác, tổ chức các nhân ngoài nhà trường: không

- Tổng số giáo viên được phòng GDĐT cấp phép dạy thêm tại trường: 212

Số lớp học thêm trong nhà trường: 168 lớp.

- Số học sinh tham gia học thêm: 4230 em

- Số tiền bình quân thu: 10000đ/buổi/em

- Số tiền công trả cho giáo viên dạy thêm bình quân: 230000đ/buổi

b. Công tác kiểm tra

Thông qua các cuộc kiểm tra chuyên môn, lồng ghép kiểm tra công tác dạy thêm, học thêm trong năm học 2017-2018 Phòng đã thực hiện kiểm tra 10/10 trường được cấp phép dạy thêm học thêm.

c. Đánh giá về công tác quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn

- Công tác quản lí, chỉ đạo của phòng GDĐT đối với hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn được thực hiện nghiêm túc, kịp thời và đạt hiệu quả, từ khâu hướng dẫn, thẩm định hồ sơ, cấp giấy phép dạy thêm cho giáo viên, nhà trường, đến việc đôn đốc, kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm... được sự đồng thuận của phụ huynh, nhân dân.

- Các đơn vị trường học thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác dạy thêm, học thêm. Công tác dạy thêm, học thêm ở các nhà trường thực sự mang lại hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy và giáo dục.

- Đến thời điểm này, trên địa bàn toàn huyện chưa phát hiện hoặc nhận được ý kiến về các tổ chức, cá nhân nào vi phạm quy định về tổ chức dạy thêm, học thêm.

Hiện nay vào dịp hè việc tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, sinh hoạt hè cho thanh niên gặp rất nhiều khó khăn, nguyên nhân do các em bận tham gia học thêm.

Việc ý kiến của cử tri các xã Đức Tùng, Đức Châu, Liên Minh, Trường Sơn cho rằng "... Hiện nay vào dịp hè việc tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, sinh hoạt hè cho thanh niên gặp rất nhiều khó khăn, nguyên nhân do các em bận tham gia học thêm" là mang tính suy đoán, chủ quan, chưa xác đáng. Vì vậy, đề nghị cử tri nêu rõ địa chỉ cụ thể để Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho UBND huyện xử lý. Về thực trạng này có những nguyên nhân sau:

Hoạt động vui chơi, giải trí cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư đang từng bước được quan tâm, đầu tư nhiều hơn. Trong dịp hè, các cơ sở Đoàn đã phối hợp nhà trường tổ chức bàn giao đội viên về sinh hoạt tại địa bàn dân cư, tổ chức các chương trình sinh hoạt hè vui tươi bổ ích;

Tuy nhiên trong thực tế, việc tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí cho thiếu niên nhi đồng, nhất là ở các khu dân cư, ở các xã, địa phương còn rất nhiều khó khăn, hạn chế. Có nhiều nguyên nhân trong đó có các nguyên nhân chủ yếu sau:

Nhận thức về công tác chăm sóc, giáo dục thiếu nhi và xây dựng Đội của cán bộ, đoàn viên, thanh niên ở một số địa phương còn chưa đúng mức, dẫn tới công tác tham mưu cho cấp ủy, phối hợp chính quyền, các ngành tạo cơ chế, nguồn lực phục vụ cho hoạt động thiếu nhi còn hạn chế.

Công tác chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp bộ Đoàn, nhất là cấp cơ sở về việc tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí cho thiếu nhi có nơi còn mang tính hình thức, thụ động, thiếu tính sáng tạo, chưa cụ thể hóa được các chủ trương lớn của T.Ư Đoàn tới cơ sở. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ Đoàn làm công tác thiếu nhi có nơi trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ thiếu nhi yếu, thiếu về số lượng chưa đáp ứng được yêu cầu. Nội dung, phương thức hoạt động thiếu nhi chậm đổi mới, chưa phù hợp từng đối tượng thiếu nhi.

Một nguyên nhân quan trọng khác dẫn đến việc tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí cho thiếu nhi chưa được quan tâm, chú trọng là sự tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường; sự chênh lệch về mức sống, thu nhập giữa thành thị và nông thôn... Đáng chú ý là một số trò chơi điện tử kích động bạo lực, "in-tơ-

nét đen" cùng các tệ nạn xã hội gia tăng ảnh hưởng tiêu cực đến đạo đức, lối sống của thiếu nhi.

Ngoài ra, thiếu nhi chịu sức ép lớn về thời gian học văn hóa trong nhà trường; trong khi nhận thức của một bộ phận phụ huynh coi trọng việc học tập văn hóa là chủ yếu, chưa tạo điều kiện để con em tham gia các hoạt động vui chơi giải trí. Các điều kiện như điểm vui chơi, Nhà thiếu nhi, các điểm vui chơi, giải trí dành cho thiếu nhi còn nhiều bất cập.

6. Lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch:

Câu hỏi: Đề nghị huyện trích kinh phí xây dựng tại xã Đức Nhân thêm một trạm bơm phục vụ tưới cho sản xuất nông nghiệp, hiện nay nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp gặp rất nhiều khó khăn (Cử tri Đức Nhân).

Trả lời: Căn cứ Quyết định số 58/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi các cấp ngân sách; tỷ lệ (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2017-2020; Quyết định số 3840/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 cho các huyện, thành phố;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 29/12/2017 của HĐND huyện khóa XIX, kỳ họp thứ 4 về phân bổ dự toán thu- chi ngân sách năm 2018; Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 02/01/2018 của UBND huyện về việc giao dự toán thu- chi ngân sách năm 2018 cho UBND xã Đức Nhân.

Trong những năm qua huyện Đức Thọ đang tập trung nguồn lực để xây dựng các tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2020; hỗ trợ các xã đạt chuẩn nông thôn mới mỗi xã số tiền từ 0,8-1,5 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng khu dân cư kiểu mẫu; hỗ trợ xi măng làm đường giao thông; kênh mương cứng; hỗ trợ gạch xây mương thoát thải; nhà văn hóa; trường học; trạm y tế đạt chuẩn theo quy định của UBND tỉnh...do vậy ngân sách huyện không đảm bảo cân đối để hỗ trợ các nội dung khác ngoài Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 29/12/2017 của HĐND huyện khóa XIX, kỳ họp thứ 4.

Để đảm bảo nguồn nước phục vụ tưới cho sản xuất nông nghiệp. Năm 2010, UBND tỉnh đã trích ngân sách hỗ trợ cho UBND xã Đức Nhân xây dựng trạm bơm số 2, kênh mương phục vụ sản xuất nông nghiệp với số tiền 1,7 tỷ đồng. UBND huyện đề nghị UBND xã Đức Nhân căn cứ số tiền đầu giá đất ngân sách xã được hưởng (80%) để bố trí nguồn xây dựng thêm một trạm bơm phục vụ tưới cho sản xuất nông nghiệp.

7. Lĩnh vực Quân sự:

Câu hỏi: Những người xuất ngũ có Huân, Huy chương, nhưng người có bằng thì không có tiền và người có tiền thì không có bằng đề nghị huyện làm rõ.(Cử tri xã Đức Nhân).

Trả lời: Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng số 15/2003/QH11, Luật số 47/2005/QH11, Luật số 32/2009/QH12, Luật số 39/2013/QH13.

Căn cứ Nghị định Số: 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2005;

- Tại Mục 1, Điều 74. Quy định: Cá nhân được tặng thưởng Huy chương, được tặng Bằng, giấy chứng nhận và mức tiền thưởng là: 500.000 đồng (hoặc hiện vật kỷ niệm có giá trị tương đương).

- Tại Điều 79 Quy định: Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Căn cứ Nghị định Số: 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.

Tại Mục 1, Điều 76. Quy định Cá nhân được tặng Huy chương các loại, được tặng Bằng, Huy chương và được thưởng 1,5 lần mức lương tối thiểu chung.

- Tại Mục 1 Điều 85 Quy định: Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2010 và thay thế Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.

Như vậy, căn cứ vào các Nghị định trên thì sau khi Nghị định Số: 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 có hiệu lực thì các hình thức khen thưởng mới có kèm theo tiền thưởng.

Trong đơn Ông chưa nói rõ thời gian và đối tượng được nhận hình thức khen thưởng nên cơ quan chuyên môn chưa thể kết luận về nội dung Ông hỏi. Đề nghị Ông trực tiếp Ban CHQS huyện trình bày cụ thể các trường hợp đã được nhận tiền mà không có bằng hoặc nhận bằng mà không có tiền, để cơ quan trả lời cụ thể hơn.

8. Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng huyện chủ trì phối hợp với các phòng, ban, ngành liên quan tham mưu trả lời:

Câu hỏi: Một số hộ dân ở thôn Tiến Lạng, Minh Lạng, Tân Quang xã Đức Lạng có đất sản xuất nông nghiệp bị vùi lấp, không thể sản xuất do bị ảnh hưởng của dự án Ngàn Trươi - Cẩm Trang nhưng chưa được đền bù thỏa đáng, đề nghị huyện tâm giải quyết (Cử tri Đức Lạng).

Trả lời: UBND huyện đã tổ chức làm việc với Ban Quản lý dự án Ngàn Trươi - Cẩm Trang tỉnh để có sự thống nhất trong giải quyết cho các hộ dân có đất sản xuất bị ảnh hưởng trong quá trình thi công dự án. Đến nay, cơ bản các kiến nghị của các hộ dân đã được các bên liên quan giải quyết và các hộ đã cải tạo sản xuất trở lại, riêng 2 hộ dân là hộ ông Võ Sỹ Quế thôn Minh Lạng và hộ bà Đặng Thị Loan thôn Tiến Lạng ruộng đất bị bồi lấp chưa sản xuất được, UBND huyện đã tổ chức kiểm tra, làm việc cụ thể với UBND xã Đức Lạng và hộ ông Võ Sỹ Quế, bà Đặng Thị Loan, đồng thời UBND huyện có văn bản số 1461 ngày 04/6/2018 đề nghị Ban Quản lý dự án Ngàn Trươi - Cẩm Trang tỉnh sớm giải quyết dứt điểm, tuy nhiên đến nay chưa được giải quyết, thời gian tới UBND huyện tiếp tục làm việc với Ban dự án tỉnh sớm xử lý dứt điểm.

9. Lĩnh vực Công an:

Câu hỏi 1: Tình trạng mất trộm chó, mất lúa, các tài sản khác trong khu dân cư có chiều hướng gia tăng, đề nghị huyện có biện pháp để giải quyết tình trạng trên (Cử tri các xã).

Trả lời: Ý kiến phản ánh của cử tri là đúng, tuy nhiên diễn biến tình hình trộm chó, trộm lúa nổi lên trong một số thời điểm, tại một số địa bàn ở cơ sở.

- Trước tình hình trộm chó nổi lên tại một số thời điểm, ở một số địa bàn gây bức xúc trong nhân dân. Công an huyện triển khai lực lượng phối hợp

Phòng hình sự Công an tỉnh xác lập chuyên án, đấu tranh làm rõ và bắt ỏ nhóm 7 đối tượng: Lê Đức Thiện (1990), Phạm Đình Quý (1985), Phạm Ngọc Trai (1965), Đoàn Văn Lộc (1957) ở xã Đức Hòa; Mai Xuân Hào (1976) ở xã Tùng Ảnh; Nguyễn Xuân Hợi (1971), Nguyễn Văn Khương (1979) ở xã Vượng Lộc, Can Lộc từ ngày 30/5/2018 đến 1/6/2018 gây ra 23 vụ trộm chó tại địa bàn các huyện Đức Thọ, Vũ Quang, Hương Sơn - tỉnh Hà Tĩnh và các huyện Thanh Chương, Nam Đàn - tỉnh Nghệ An (thu giữ 23 con chó, 7 xe máy, 7 điện thoại di động, 3 bình xịt hơi cay và nhiều dao tự chế, súng bắn điện, ná bắn bi). Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội “Trộm cắp tài sản” (trộm chó). Hiện đang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

- Trong thời gian diễn ra mùa vụ thu hoạch lúa hè thu, nổi lên một số đối tượng lợi dụng sơ hở của người dân khi thu hoạch lúa, phơi lúa ở sân nhà, các trục đường liên thôn không có người quản lý nên sử dụng xe máy, các dụng cụ đựng lúa (bao, bì) để lấy trộm. Trước tình hình đó, Công an huyện phân công lực lượng bám nắm tình hình địa bàn, phối hợp Công an các xã, thị trấn để đấu tranh. Trong tháng 6/2018, điều tra làm rõ 2 đối tượng: Đào Xuân Kỳ (1984), Nguyễn Doãn Bảo (1984) ở xã Đức Dũng gây ra 4 vụ trộm lúa tại các xã: Đức Long, Đức Dũng, Tùng Ảnh. Công an huyện đang củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

* **Giải pháp thời gian tới:** Để phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trộm cắp chó, trộm tài sản khác. Công an huyện tiếp tục triển khai các giải pháp sau:

- Phối hợp Đài TT-TH huyện, các xã tổ chức tuyên truyền cho nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác trước phương thức, thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm trộm cắp tài sản và tinh thần trách nhiệm trong việc bảo vệ tài sản, tinh thần ý thức trong tố giác, đấu tranh với tội phạm.

- Phân công lực lượng bám nắm tình hình địa bàn, soát xét các vụ việc xảy ra ở cơ sở, tập trung các địa bàn nổi lên tình hình trộm cắp tài sản (trộm chó, trộm cắp vật...) để đấu tranh, xử lý.

- Phát động phong trào quần chúng về phòng ngừa, đấu tranh tố giác đối với các hành vi vi phạm pháp luật, trong đó tập trung vào hành vi trộm cắp chó, trộm cắp vật...

- Phối hợp chặt chẽ 2 ngành Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện để tổ chức xét xử lưu động các vụ án điểm nhằm tuyên truyền, giáo dục răn đe đối tượng.

Câu hỏi 2: *Tình trạng dùng kích điện để đánh bắt cá trái phép trên các dòng sông, ao hồ vẫn diễn ra phức tạp, đề nghị huyện quan tâm, chỉ đạo giải quyết, đặc biệt là việc xử lý tận gốc cơ sở sản xuất và bán các loại dụng cụ đánh bắt này (Cử tri các xã).*

Trả lời: Trong 6 tháng đầu năm 2018, Công an huyện đã tham mưu UBND huyện ban hành 1 Chỉ thị, 1 Công văn chỉ đạo các ngành, UBND các xã, thị trấn tăng cường các biện pháp tuyên truyền, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp tàng trữ, sử dụng xung điện, kích điện để khai thác thủy sản.

Đối với các xã ven sông (Liên Minh, Bùi Xá, Đức La ...) có nhiều hộ dân làm nghề chài lưới trên sông La, Công an huyện phối hợp Công an xã rà soát, lập danh sách và đến tận 30 hộ gia đình tổ chức ký cam kết không sử dụng xung điện, kích điện để khai thác thủy sản; tăng cường lực lượng phối hợp Công an xã, thị trấn tuần tra, bắt và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, Công an huyện phối hợp Công an các xã, thị trấn bắt, xử lý 9 đối tượng sử dụng kích điện đánh bắt thủy sản trên sông, 57 đối tượng sử dụng kích điện đánh bắt thủy sản trên ao hồ, đồng ruộng, xử phạt hành chính số tiền 27 triệu đồng.

(Trên địa bàn qua rà soát không có cơ sở sản xuất kích điện; các đối tượng thường mua kích điện trôi nổi trên địa bàn có nguồn gốc do Trung Quốc sản xuất, hoặc mua vật liệu sau đó tự chế thành kích điện đánh bắt thủy sản).

*** Giải pháp thời gian tới:**

- Đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương tăng cường chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân trong việc sử dụng xung điện, kích điện khai thác thủy sản là huỷ hoại nguồn lợi thủy sản, huỷ hoại môi trường sinh thái, gây nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng con người.

- Tiếp tục tổ chức cho các hộ dân làm nghề chài lưới trên sông, ao hồ ký cam kết không sử dụng xung điện, kích điện đánh bắt thủy sản.

- Công an huyện tăng cường lực lượng bám nắm tình hình địa bàn cơ sở, phối hợp Công an các xã, thị trấn rà soát, lập danh sách các đối tượng nghi vấn tàng trữ, sử dụng xung điện, kích điện để gọi hỏi, răn đe giáo dục phòng ngừa; tuần tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi tàng trữ, sử dụng xung điện, kích điện để khai thác thủy sản trên các tuyến sông, ao hồ, đồng ruộng.

10. Lĩnh vực Dự án:

Câu hỏi 1: Đề nghị huyện tiến hành thi công tuyến đường trục xã của xã Đức Dũng để xã về đích NTM năm 2018. Hiện nay tuyến đường đã hư hỏng nghiêm trọng, không đảm bảo cho an toàn giao thông và phát triển sản xuất (Đoạn từ Quốc lộ 15 về trung tâm xã Đức Dũng).

Trả lời: Dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp đường nội Quốc lộ 15A đi qua trung tâm xã Đức Dũng, hồ chứa nước Khe Lang, huyện Đức Thọ được Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Văn bản số 524/HĐND ngày 30/10/2015 với tổng mức đầu tư 81 tỷ đồng. Công trình đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định nguồn vốn tại Văn bản số 8138/BKHĐT-KTDPLT ngày 23/10/2015; Sở Giao thông Vận tải thẩm định thiết kế cơ sở tại Văn bản số 3783/TB-SGTVT ngày 25/10/2016 và trình UBND tỉnh để phê duyệt dự án đầu tư.

Theo chủ trương ban đầu, dự án xin hỗ trợ từ nguồn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh, nhưng do nguồn vốn trung hạn của trung ương chưa được bố trí nên đến nay UBND huyện Đức Thọ đang xin hỗ trợ nguồn vốn từ UBND tỉnh, các sở ban ngành để thực hiện đầu tư dự án.

Câu hỏi 2: Đề nghị huyện kéo dài dự án tuyến đường huyện lộ 08 và 17 đi qua 2 xã Trường Sơn và Liên Minh qua Cầu Chui qua nhà văn hóa thôn Thọ

*Tường xã Liên Minh để khắc phục tình trạng thấp trũng cho đoạn đường này.
(Cử tri Liên Minh)*

Trả lời: Dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp tuyến đường liên xã Trường Sơn - Liên Minh (Huyện lộ 17), huyện Đức Thọ được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 2223/QĐ-UBND ngày 04/5/2018 với tổng mức đầu tư 14,98 tỷ đồng, có tổng chiều dài 3,75km; Điểm đầu tuyến giao ngã ba đường Quốc lộ 15A tại xã Trường Sơn, điểm cuối tại cầu vượt đường bộ của đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh (Cầu Chui xã Liên Minh). Theo dự án đã được duyệt và triển khai đầu tư điểm cuối của dự án tại Cầu Chui còn đoạn qua Cầu Chui đến nhà văn hóa thôn Thọ Tường xã Liên Minh (Huyện lộ 08) không thuộc dự án đã được phê duyệt. Theo phản ánh của cử tri đoạn đường trên thấp trũng, ngập úng gây ảnh hưởng đến giao thông đi lại trong mùa mưa lũ. Do dự án đã được phê duyệt và triển khai thi công nên việc kéo dài tuyến đường Huyện lộ 17 qua Cầu Chui đến nhà văn hóa thôn Thọ Tường xã Liên Minh là không thể thực hiện được. Để khắc phục tình trạng trên, Ban quản lý dự án sẽ tham mưu, kiến nghị các sở, ban ngành cấp tỉnh và UBND huyện Đức Thọ lập dự án đầu tư mới để khắc phục tình trạng thấp trũng, ngập úng làm ảnh hưởng đến giao thông đi lại và đời sống của nhân dân.

11. Lĩnh vực khác:

Về nội dung câu hỏi: Ông Lê Xuân Trạch - cử tri xã Đức Nhân đã làm hồ sơ cựu thanh niên xung phong năm 2014 đến nay chưa được công nhận. Đề nghị huyện làm rõ.

UBND huyện đã trả lời bằng văn bản trực tiếp đến cử tri Lê Xuân Trạch và gửi Đại biểu HĐND huyện tại cụm Đức Nhân.

Trên đây là tổng hợp trả lời ý kiến cử tri tại Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XIX, Ủy ban nhân dân huyện báo cáo ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT HĐND huyện;
- Chủ tịch, PCT UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện khóa 19;
- CVP, PVP HĐND - UBND huyện;
- HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, VP.

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN